




ประกาศโรงพยาบาลน้ำปาด
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

.....
โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นการยก
ย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลน้ำปาด จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
ดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔


(นายอิชย์อธิป บุญศักดิ์เลิศ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำปาด

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ในรอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ระดับดีเด่น

นางกัลยาภรณ์ วันศิริกิจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางกุลธณวัฒน์ พิทักษ์มา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางเกศณี แก้วสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางขวัญดาว ชั่นกสิกรรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจินตนา กันทานันท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจุฑารัตน์ ตินราช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางเจียมรัตน์ คำจิ้น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวจันทร์ฉาย ดิษฐรัตน์	นักโภชนาการปฏิบัติการ
นางจิตติชยาภรณ์ นุชยา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวจิรนนท์ ตาลาน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวชลนิสา ทาแนน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายไตรรงค์ ทรัพย์ทอง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางธัญชนก วรรณสาร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางนงลักษณ์ บ้านกล้วย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางนัฐิมา เพียงตา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวเบญจรัตน์ ไตรต่อผล	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นางปรารถนา สวนสำราญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางปวรพรรณ ฟองใหญ่	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางพรพรรณ เจริญศิลป์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางพรรณณี ไสแจ่ม	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นางพิมพ์จันทร์ จันทร์คุณภาส	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางพัชราภรณ์ ขำฉา	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
นางสาวพนัสดา อินสี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางภาวณา บุสออน	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางมารศรี สอนดี	พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
นางเยาวรัตน์ ชมมี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางเรณู รongคำภีร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางวัจนรัตน์ สีแก้วมี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางวิมลรัตน์ จันทร์ปุย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางวิริญญา วงษ์ตา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางศรีแพร ชนะจน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางศศิธร นวลศรีใส	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายศุภณัฐ วงศ์พุทธคำ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นางสันธนี โพธิ์ศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวสุดาวดี ปลอดภัยสูงเนิน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวกนกวรรณ สนิพพัฒน์ฤดี	นายแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวกานต์สุภัค พรหมอินทร์	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวขวัญใจ ชันทะศิลา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวชญาธนกาญจน์ คำบ้านฝาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวณัฐกมล ผ่องใส	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวณิระวรรณ จำเดิม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวพวง ทองคำนุช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวแพรวไพลิน เพียรลิขิต	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นายพลวัฒน์ ทองชำนาญ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวมณี อองกุลนะ	นักรายภาพบำบัดชำนาญการ
นางสาวมณีรัตน์ คำเพ็ง	นักรายภาพบำบัดชำนาญการ
นางสาวลัดดาวัลย์ ตุ่นกอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาววิไลวัลย์ บุคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวศกุนตลา หลวงมั่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวศิริธนา มีใส	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวศิริประภา ศิริวิมาตย์	นักรายภาพบำบัดปฏิบัติการ
นางสาวสงกรานต์ บุญพระบาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวสุจิตรา ทำแก้ว	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นางสาวหนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นางสาวหฤทัย จรเกตุ	เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวหทัยญณ์ สมแดง	เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวอริสรา เพียรทอง	เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสิริรัตน์ นามสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุนทรี อินตะ	เภสัชกรชำนาญการ
นายชาญยุทธ ชนะจน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายณัฐพงษ์ วรรตม์กันยกร	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นายเบญจมิตร มูลเขียน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายปฏิพัทธ์ ศรีแผ้ว	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

นายปิยนาท ตรงต่อกิจ	นายแพทย์ชำนาญการ
นายภาณุพงศ์ ภูเขา	นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายวชิรวิทย์ ขวัญเมือง	นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายวัชรพล เจริญศิลป์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายวีรพงษ์ พันแพง	นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายศุภณัฐ วงศ์พุทธคำ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นายสมภณ วรสร้อย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายเสกสันต์ ชำนาญยา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นายสมชาติ ชัยรส	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวเสาวลักษณ์ มาชัยสิทธิวัฒนา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางอุทุมพร ทองชำนาญ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ระดับดีมาก

นางดารุณี เผื่อนยิ้ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางมัลลิกา นุชยา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวกาญจนาพร พิมสาร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวดวงกมล กุลธง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวปวีณา พร้อมญาติ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวมัทธมา เพชรสุทธิ	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวอภิสร่า บุ่งรุ่ง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางอัมพวรรณ กล่อมแจ้	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นายธีระภาพ ฝั้นถา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นายสมศักดิ์ วงศ์ถาดิบ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสันธนี โพธิ์ศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายอาณัติ แก้วกั้ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
สิบเอก วิชาญ ศรีดอนชัย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หมายเหตุ ให้ประกาศแต่ละระดับโดยไม่ได้เรียงลำดับคะแนน